



## GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ



GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI  
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI  
**BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**

VPTT: 2778 HIDDEN LN. HAYWARD, CA 94541 \* TEL: 510-935-3789 \* email: [vpbhdhoaky@gmail.com](mailto:vpbhdhoaky@gmail.com)

**BI - TRÍ - DŨNG**

Số: 01245 /HDHK/TTXH

### THÔNG TƯ

**Về việc cầu nguyện và cứu trợ hỏa hoạn tại Miền Nam California.**

Gần hai tuần qua, cả thế giới tràn ngập tin tức về trận hỏa hoạn lớn có một không hai đang xảy ra tại Miền Nam California. Con lửa đã đốt cháy hàng ngàn hecta đất rừng và đồng bằng, hơn chục người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi, hàng trăm ngàn người phải sơ tán v.v..

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã ban hành Thông Tư “Chia sẻ và kêu gọi ủng hộ có nội dung: “*Với lòng tri ân đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang người Việt tị nạn, cùng tinh thần từ bi và tương thân tương ái, GHPGVNTNHHK trân trọng kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, quý Huynh trưởng GDPT, cư sĩ thành viên Giáo hội cùng toàn thể đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ gia tâm cầu nguyện, đồng thời chung tay tùy hỷ đóng góp tịnh tài để hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều là hành động cao quý, góp phần giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn tái thiết cuộc sống.*”

Huynh Trưởng Trưởng Ban BHDHK cũng đã có Tâm Thư chia sẻ nỗi niềm và kêu gọi anh chị em Lam viên phát Bồ Đề Tâm để chia sẻ ít nhiều nỗi mất mát của người đang gặp khó khăn hỏa hoạn.

Nhằm triển khai Thông Tư của Giáo Hội và Tâm Thư của Huynh Trưởng Trưởng Ban. BHDHK thiết tha kêu gọi anh chị em chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, người ra đi sớm siêu thoát và người ở lại sớm trở lại đời sống bình thường, đồng thời, kêu gọi lòng hảo tâm của anh chị em người nhiều người ít, chung tay góp sức để có số ít tịnh tài góp chung với Giáo Hội cùng chia sẻ đến các nạn nhân.

Mọi đóng góp xin ZELLE về Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Truyền Thông Xã Hội: Diệu Nghiêm - Trần Thị Thủy Tiên qua số điện thoại: 1 951 772-9889, memo CTHH Social, từ hôm nay cho đến hết ngày 31/01/2025 theo Thông Thư của Giáo Hội.

Kính chào Tinh tấn.

Phật lịch 2568.

California, ngày 20 tháng 01 năm 2025

KT. Trưởng ban

PTB. Truyền thông Xã hội

#### NƠI NHẬN:

- Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ
- Các Ban Hướng Dẫn và Đại Diện Miền “Để triển khai thực hiện”

#### BẢN SAO KÍNH GỬI:

- Thượng tọa Tổng Vụ Trưởng TVTN
- Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại
- Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ “Để kính trình”

HỒ SƠ - Lưu chiếu



DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

**Đính kèm: Thông Tư của Giáo Hội và Tâm Thư của Huynh Trưởng Trưởng Ban**



**GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ**  
**VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION**  
**HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH**  
**COUNCIL OF MANAGEMENT**  
**CENTRAL OFFICE**

4333 30TH ST., SAN DIEGO, CA 92104. TEL: (619) 283-7655

**THÔNG TƯ CHIA SẺ VÀ KÊU GỌI ỦNG HỘ**  
**VỀ NẠN CHÁY RỪNG TẠI LOS ANGELES**

**Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật**

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Huynh trưởng GDPT, Cư sĩ thành viên Giáo hội,  
Kính gửi quý Đồng hương Phật tử gần xa,

Trong những ngày qua, chúng ta không khỏi đau lòng trước tin tức về trận cháy rừng nghiêm trọng tại Los Angeles. Thảm họa này đã gây ra nhiều mất mát về tài sản, cướp đi nhiều sinh mạng và làm đảo lộn cuộc sống của biết bao gia đình. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNKH) xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự đồng cảm chân thành đến các gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi biến cố đau thương này.

Với lòng tri ân đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang người Việt tị nạn, cùng tinh thần từ bi và tương thân tương ái, GHPGVNTNKH trân trọng kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Huynh trưởng GDPT, Cư sĩ thành viên Giáo hội cùng toàn thể Đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ gia tâm cầu nguyện, đồng thời chung tay tùy hỷ đóng góp tịnh tài để hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là hành động cao quý, góp phần giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn và tái thiết cuộc sống.

Xin vui lòng gửi sự đóng góp của quý vị về Tổng Vụ Từ Thiện của Giáo hội qua địa chỉ và thông tin liên lạc dưới đây. **Chúng tôi tiếp nhận sự đóng góp từ ngày ra Thông tư cho đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025.** Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Giáo hội chuyển đến cơ quan chức năng tại Los Angeles để hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng.

Nguyện cầu ánh sáng từ bi của Đức Phật luôn soi rọi, mang lại bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

**Kính chúc quý vị luôn an lành và tràn đầy hỷ lạc.**

**Thông tin gửi đóng góp và liên lạc:**

Tu viện Huyền Không (Tổng Vụ Từ Thiện)

14335 Story Rd., San Jose, CA 95127

**Tel/Zelle: (408) 329-3199**

Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện

Ni sư Thích Nữ Linh Minh

**Memo: Ủng hộ cháy rừng tại Los Angeles**

San Diego, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNKH

Chủ Tịch



**Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu**

## **Tâm Thư** **của Huynh Trưởng Trưởng Ban – BHDHK**

Giữa bầu trời u ám của thảm họa cháy rừng tại Los Angeles , Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vừa ra Thông Tư kêu gọi cứu trợ. Bây giờ, Hòa Thượng chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, Thích Nguyên Siêu, đã khơi dậy lòng từ bi và tinh thần đấn thân bằng những lời nhắc nhở về tâm bồ đề nơi hàng triệu trái tim người con Phật khắp mọi nơi, đặc biệt là hàng ngũ áo Lam – Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thông Tư mang nặng nỗi niềm thương cảm trước cảnh đau thương của đồng loại, cùng lúc thiết tha thúc giục trách nhiệm của chúng ta trong việc thực hành từ bi và trí tuệ. Khi ngọn lửa thiên tai bùng lên, nhà cửa và tài sản bị thiêu rụi, mang theo cả những giấc mơ, hy vọng và niềm tin của biết bao gia đình cũng trở thành tro bụi. Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần từ thiện xã hội của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vừa là hành động cứu trợ vật chất, vừa là biểu hiện của lòng từ bi, như cánh tay đưa ra nâng đỡ những tâm hồn đang đau khổ.

Người áo Lam – những người đã và đang được hun đúc tinh thần lục hòa, lý tưởng phụng sự và lòng nhiệt thành – chính là hàng ngũ tiên phong sát cánh bên Giáo Hội trong các Phật sự cao cả này. Đây là lúc để các anh chị Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ phát huy sức sáng tạo và sự nhiệt tình của mình, mang tinh thần bồ tát đạo lan tỏa đến từng góc khuất của đời sống. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn đèn trí tuệ, soi rọi con đường vượt qua nỗi đau và tái xây dựng niềm tin cho những nạn nhân bất hạnh. Hãy cùng chung tay, dù chỉ bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành, bởi mỗi giọt nước nhỏ sẽ góp phần làm dịu đi ngọn lửa hung tàn và khô cạn.

Tinh thần từ bi trong đạo Phật không phải là điều gì cao xa hay trừu tượng. Đó chính là hành động kịp thời và thiết thực trong những khoảnh khắc mà đồng loại cần chúng ta nhất. Chính trong những giờ phút khó khăn này, ánh sáng từ bi của người con Phật càng phải bùng sáng hơn bao giờ hết, điều này khẳng định rằng Phật giáo luôn đồng hành với nhân sinh, luôn sẵn lòng đứng về phía những người yếu đuối và chịu thiệt thòi nhất.

Chúng ta – những người con Phật Áo Lam – có thể làm được nhiều hơn thế. Không ai trong chúng ta quá nhỏ bé mà không thể tạo ra sự khác biệt. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nhịp cầu nối dài từ bi và trí tuệ. Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, với sức mạnh tập thể và lòng nhiệt huyết, hãy để màu áo Lam trở thành biểu tượng của hy vọng và tình thương nơi những vùng đất đang gánh chịu khổ đau.

Bây giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã khơi nguồn cho dòng chảy từ bi này, nhưng chính chúng ta, mỗi người Phật tử cần phải là những dòng suối nhỏ cùng hòa vào, để biến nó thành một con sông lớn, tưới mát những vùng đất khô cằn vì đau thương. Thời điểm này là dịp để chúng ta thực hành lời Phật dạy mà còn là dịp để khẳng định tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam nơi xứ người.

Hãy cùng chung tay góp sức, vì mỗi hành động thiện lành đều là một biểu hiện sống động của bồ tát đạo. Với lòng từ bi và ý chí đấn thân, chúng ta cùng xây dựng lại niềm tin vào tình người, vào sự hiện diện của từ bi trên thế gian. Đây là con đường chúng ta đang đi – con đường của ánh sáng, của trí tuệ và của lòng thương yêu vô bờ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phật lịch 2568. Sacramento, CA 16.01.2025

**Quang Ngộ Đào Duy Hữu**

*Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ*